

Số: 814 /TCHQ-GSQL  
V/v đề nghị hướng dẫn về thủ tục  
hải quan và thủ tục hoàn thuế

Hà Nội, ngày 1 tháng 3 năm 2006

Kính gửi : Công ty TNHH kỹ thuật ứng dụng  
(Địa chỉ: Phòng 604, toà nhà số 8, Phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội)

Trả lời công văn số 090106/ATS-CV-01 ngày 09/01/2006 của Công ty TNHH kỹ thuật ứng dụng về thủ tục hải quan đối với hàng hoá gửi kho ngoại quan và thủ tục hoàn thuế đối với hàng sản xuất xuất khẩu tại chỗ, Tổng cục Hải quan hướng dẫn một số nội dung cơ bản như sau:

1. Ngày 15/12/2005, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 112/2005/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, tại điểm 4 mục VII quy định cụ thể thủ tục đối với hàng hoá từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan, hàng hoá từ nội địa đưa vào kho ngoại quan. Theo qui định trên thì hàng hoá từ nội địa đưa vào kho ngoại quan bao gồm các trường hợp : Hàng hoá xuất khẩu xin gửi kho ngoại quan, hàng hoá từ kho ngoại quan đã được phép đưa vào nội địa để gia công, tái chế trước đó, hàng hết thời hạn phải tái xuất, hàng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc phải tái xuất.

Thủ tục đối với hàng hoá xuất khẩu, hàng hoá tái xuất gửi kho ngoại quan : doanh nghiệp phải làm đầy đủ thủ tục như đối với hàng hoá xuất khẩu, hàng hoá tái xuất qui định tại Thông tư 112/2005/TT-BTC nói trên của Bộ Tài chính.

Hàng hoá từ nước ngoài gửi kho ngoại quan được phép đưa vào nội địa để tiêu thụ tại thị trường Việt Nam, thủ tục hải quan thực hiện như quy định đối với hàng nhập khẩu từ nước ngoài.

2. Về điều kiện, thủ tục, hồ sơ để hoàn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng sản xuất xuất khẩu tại chỗ :

2.1. Về thuế nhập khẩu: Theo quy định tại điểm 5.2.7, khoản I, phần E Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính : trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hoá bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng hoá cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam theo chỉ định của thương nhân nước ngoài để làm nguyên liệu tiếp tục sản xuất, gia công xuất khẩu được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 90/2002/TT-BTC ngày 10/10/2002 của Bộ Tài chính.

2.2. Về thuế giá trị gia tăng: Theo qui định tại điểm 1 khoản II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì hàng hoá do doanh

ngành Việt Nam sản xuất bán cho nước ngoài nhưng hàng hoá được giao cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam theo chỉ định của phía nước ngoài (gọi tắt là hàng hoá xuất nhập khẩu tại chỗ) để làm nguyên liệu sản xuất, gia công hàng hoá xuất khẩu áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%.

Điều kiện, thủ tục, hồ sơ để khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào được quy định tại điểm d.3, mục 1 khoản III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo quy định tại điểm b, mục 1 khoản I, phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính : Doanh nghiệp có hàng hoá xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng. Hồ sơ hoàn thuế được hướng dẫn tại điểm c, mục 2, khoản II, phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty nghiên cứu các văn bản dẫn trên để thực hiện và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan TP Hà Nội để có hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời Công ty biết, thực hiện./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Vụ KTTT XNK;
- Cục Hải quan Hà Nội (để biết);
- Lưu VT, GSQL (3b).



*Dương Thị Bình Sơn*